

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp xã giao đoàn đại sứ Cuba tại Việt Nam

14:57 12/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 12/2/2025, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã tiếp xã giao đoàn Đại sứ Cuba do ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cuba tại Việt Nam làm trưởng đoàn.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đại sứ CuBa

Tại buổi làm việc, ông Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ rằng, ông rất vui khi được bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam - đất nước anh em có mối quan hệ bền chặt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã đặt nền móng. Năm 2025 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng, cũng là 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, được gọi là năm hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Đại sứ Cuba cũng cho rằng, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Cuba đã có mối quan hệ rất sâu sắc và hai bên đã có nhiều trao đổi, giao lưu hiệu quả nhiều năm qua. Trong thời đại số, bùng nổ

thông tin, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ đã khiến báo chí đứng trước nhiều thách thức cũng như cơ hội. Ông mong muốn rằng hai bên sẽ tiếp tục có những cuộc trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, về phát triển báo chí trong bối cảnh đổi mới thách thức để tìm ra những giải pháp hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, hoạt động thông tin đối ngoại, chống lại tin giả, tin không chính xác...trong hoạt động báo chí hai nước. Cũng trong cuộc làm việc, ông Rogelio Polanco Fuentes đã giới thiệu về Hội thảo Patria sẽ diễn ra tại 17-19/3/2025 tại Cuba. Ông cho rằng đây sẽ là dịp để hai bên trao đổi nhiều hơn về chính trị, về truyền thông chính trị...Sự tham dự của Việt Nam tại sự kiện này là vô cùng quan trọng. Bày tỏ niềm vinh hạnh khi được đoàn Đại sứ Cuba đến thăm và làm việc, ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba là mối quan hệ thân tình, gắn bó "có một không hai trên thế giới".



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong giai đoạn hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba vẫn rất thân thiết trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực báo chí. Ngoài Hội Nhà báo hai nước thì các cơ quan báo chí như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam...cũng có mối quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí lớn của Cu Ba. "Tôi tin tưởng rằng, với tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ của hai Hội Nhà báo Việt Nam và Cuba, các cơ quan báo chí hai nước sẽ luôn bền chặt, son sắt", ông Nguyễn Đức Lợi bày tỏ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng chia sẻ về kỷ niệm ý nghĩa vào tháng 9/2024, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Cuba. Qua chuyến công tác càng cho thấy quan hệ Việt Nam - Cuba là biểu tượng sáng ngời về tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong đó có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Liên hiệp Nhà báo Cuba (UPEC) và Hội Nhà báo Việt Nam (VJA).

Ông cho rằng, chuyến công tác đã đạt được các yêu cầu, mục đích đề ra, đặc biệt là thành công của Hội thảo báo chí quốc tế Cuba - Việt Nam. Trong toàn bộ hành trình, đoàn công tác luôn được các bạn đồng nghiệp và người dân Cuba dành tình cảm đặc biệt quý mến. Các thành viên trong đoàn đã có dịp trải nghiệm thực tế công tác làm báo của đất nước CuBa, chứng kiến những thành tựu to lớn cũng như những khó khăn của đất nước các bạn trong điều kiện bị bao vây cấm vận hiện nay.

Buổi làm việc hôm nay đã tạo dấu ấn tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hơn trong các cuộc làm việc thời gian tới để bàn về các chủ đề nóng bỏng của báo chí, từ đó góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước, cũng như giải quyết những vấn đề còn tồn tại hướng tới sự phát triển một cách bền vững.

Minh Phương (tổng hợp)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-tiep-xa-giao-doan-dai-su-cuba-tai-viet-nam>